

Số: /BC-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa X (Trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2024)

Theo đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 30/8/2024 về việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa X, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền. Tại báo cáo này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trả lời tóm tắt một số nội dung chính cử tri phản ánh, quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, như sau:

1. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông:

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị:

+ *Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Vân Ly, xã Điện Quang để phục vụ đi lại, giao thương cho người dân.*

Công trình cầu Vân Ly và đường dẫn do Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, theo Thông báo khởi công số 1367/TB-BQLGT ngày 29/9/2023 của Chủ đầu tư, công trình được khởi công ngày 30/9/2023 và tiến độ hoàn thành dự kiến ngày 30/6/2026. UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Vân Ly và phối hợp với địa phương thông tin cho cử tri rõ.

+ *Khảo sát đặt các nút giao thông trên: tuyến đường Võ Nguyên Giáp (ĐT603B) phường Điện Dương; nút giao thông Ngã Tư Điện Ngọc (Ngã tư Trượng Đài Dũng Sĩ Điện Ngọc) để lắp đặt đèn báo tín hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông.*

Trên cơ sở Biên bản lập ngày 19/6/2024 về kiểm tra tình hình trật tự, ATGT các tuyến đường tỉnh, theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2429/SGTVT-QLCLCT ngày 04/7/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 5095/UBND-KTN ngày 09/7/2024 thống nhất đối với đề xuất của cử tri địa phương về việc lắp đặt các nút giao thông trên các tuyến đường.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đang triển khai lắp đặt các biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe, bổ sung các vạch sơn gờ giảm tốc, biển báo hạn chế tốc độ tại các nút giao thông có mật độ, lưu lượng giao thông lớn, ... trong kế hoạch bảo trì thường xuyên năm 2024 và 2025; chỉ đạo các đơn vị bảo trì thường xuyên sửa chữa mặt đường, dặm vá các vạch sơn bị mờ, phát quang để đảm bảo tầm nhìn, ...

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương có văn bản tổng hợp, báo cáo tình hình tai nạn giao thông từ năm 2021 đến nay gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với đề xuất của cử tri địa phương về việc lắp đặt các nút giao thông trên các tuyến đường; đồng thời chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường tuyên truyền, xử lý tình trạng buôn bán, đặt đẽ VLXD, đồ dùng, chậu cây cảnh, ... lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không còn lối cho người đi bộ, đặc biệt tại khu vực các nút giao làm cản trở giao thông, hạn chế tầm nhìn...

+ *Phân luồng giao thông và cấm biển cấm xe container và xe tải nặng trong các giờ cao điểm lưu thông qua đoạn đường ĐH8 (từ ngã tư bệnh viện Vĩnh Đức đi ngã tư chợ Điện Nam Trung), tránh tình trạng xe tránh trạm thu phí, gây mất an toàn giao thông và sụt lún mặt đường.*

Tuyến đường ĐH8.ĐB do UBND thị xã Điện Bàn quản lý và hiện nay địa phương đã tổ chức phân luồng giao thông, cấm biển cấm xe container lưu thông trong các khung giờ cao điểm 6h00 – 8h00 và 16h00 – 18h00. UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền cho cử tri được rõ.

+ *Quan tâm khắc phục tình trạng ngập úng khi trời mưa của đường ĐH9, đoạn cống chui Quốc lộ 1A (khối phố Tân Mỹ, phường Điện Minh).*

Tuyến đường này do UBND thị xã Điện Bàn quản lý và đề nghị địa phương kiểm tra, giải quyết. trả lời kiến nghị và thông tin cho cử tri được rõ.

+ *Sớm triển khai đầu tư, sửa chữa để đảm bảo hoạt động cho Trạm y tế xã Điện Hoà, nhằm đáp ứng yêu cầu khám bệnh người dân trên địa bàn.*

Trạm y tế xã Điện Hoà thuộc danh mục các trạm xây mới được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 về việc Phê duyệt dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam; với quy mô công trình cấp III, nhà 01 tầng, diện tích sàn khoảng 210 m², chiều cao công trình 6,5 m so với cao trình nền sân, gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, trang thiết bị PCCC... và các hạng mục phụ trợ, tổng dự toán đầu tư trạm y tế xã Điện Hoà khoảng 3.050 triệu đồng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lựa chọn nhà thầu; dự kiến khởi công vào quý IV/2024.

UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án để đưa vào phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân khu vực.

- *Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị: Quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, đồng thời có giải pháp hạn chế việc nâng cốt nền đường, thực hiện tưới nước chống bụi.*

+ Về tiến độ thi công: Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Dự án) đã được

Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2022, Cục Đường bộ Việt Nam (Chủ đầu tư) phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại các Quyết định số 907/QĐ-CĐBVN ngày 01/11/2022, số 1041/QĐ-CĐBVN ngày 09/11/2022 và số 1275/QĐ-CĐBVN ngày 29/3/2023; hiện nay Ban Quản lý dự án 4 (đại diện chủ đầu tư) đang triển khai thi công. Tiến độ của dự án đến năm 2025, đây là một trong các dự án trọng điểm nên UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác bồi thường, GPMB do các địa phương thực hiện, nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư xây dựng hoàn thành dự án đúng tiến độ được duyệt.

+ Về giải pháp hạn chế nâng cốt nền đường: Theo đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức tại Công văn số 246/UBND-KTHT ngày 15/4/2024, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1589/SGTVT-QLCLCT ngày 08/5/2024 đề nghị Chủ đầu tư kiểm tra giải quyết. Theo đó, Ban Quản lý dự án 4 đã tổ chức kiểm tra và thống nhất điều chỉnh tại các Biên bản lập ngày 30/5/2024 và 18/6/2024.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư triển khai các nội dung đã thống nhất điều chỉnh và giải quyết các kiến nghị còn lại của địa phương, người dân.

+ Về tưới nước chống bụi: Sở Giao thông vận tải đã thỏa thuận biện pháp đảm bảo ATGT thi công xây dựng tại các Công văn số 627/SGTVT-QLCLCT ngày 06/3/2023, số 1069/SGTVT-QLCLCT ngày 11/4/2023 và số 2114/SGTVT-QLCLCT ngày 26/6/2023 (03 gói thầu), trong đó có yêu cầu Ban Quản lý dự án 4, đơn vị thi công khi thi công “không để khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường bộ đang khai thác”. Trong quá trình thi công, giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra, yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực hiện và tiếp tục đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: Có giải pháp sớm hoàn thiện dự án khu tránh trú bão An Hòa và đưa các lồng bè nuôi hải sản ra khỏi khu vực để có nơi tránh trú bão ngư dân.

+ Về nội dung hoàn thiện dự án khu tránh trú bão An Hòa:

Hiện nay, Khu tránh trú bão An Hòa được đầu tư nâng cấp bởi 2 dự án Sửa chữa nâng cấp Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa (Do UBND tỉnh quyết định đầu tư) và Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang (Do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư).

Dự án: Sửa chữa nâng cấp Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa (Do UBND tỉnh quyết định đầu tư):

Dự án đến nay thi công đạt 70% khối lượng, đã thi công hoàn thành các hạng mục: đê Tây, đê Đông (chuẩn bị trồng cây chắn sóng), trụ neo tàu, đường giao thông phía Tam Giang. Riêng hạng mục Kè bờ phía xã Tam Quang:

thi công 380m/494m. Tuy nhiên, từ tháng 01/2022 đến nay đoạn kè còn lại (154m) do vướng công tác giải phóng mặt bằng thuộc 2 triển đà ông Tạ Phước và ông Lê Văn Vui nên chưa thể triển khai thi công. Đến nay, còn 01 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền để bàn giao mặt bằng do chưa được hỗ trợ ngừng việc cho lao động.

UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo (tại Công văn số 7102/UBND-KTN ngày 19/9/2024) giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cơ chế hỗ trợ dừng việc cho các lao động theo đề nghị của UBND huyện Núi Thành. Dự kiến sẽ hoàn thành việc giải quyết các vướng mắc và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tiến hành thi công hoàn thành các hạng mục xây lắp công trình trong năm 2024.

Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang (Do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư):

Hiện đang triển khai thi công đạt khoảng 40% khối lượng, dự kiến thi công hoàn thành vào tháng 12/2025.

+ Về nội dung đưa các lồng bè nuôi hải sản ra khỏi khu vực để có nơi tránh trú bão ngư dân:

Thực hiện Thông báo số 870-TB/TU ngày 16/9/2024 của Tỉnh ủy Quảng Nam về kết luận của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra các công trình, dự án phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan: Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản lồng bè trong các cảng cá, khu neo đậu trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/10/2024 và kiên quyết không để tình trạng này tái diễn; Tăng cường kiểm tra, quản lý việc nuôi trồng thủy sản lồng bè tự phát trên các sông, không để phát sinh thêm; triển khai phương án sắp xếp, bố trí lồng bè nuôi trồng thủy sản hiện có, đảm bảo không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, thoát lũ, môi trường tự nhiên; trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, trường hợp có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện và phối hợp với địa phương thông tin cho cử tri được rõ.

+ Kiểm tra, xử lý các đoạn sụt lún, mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn Núi Thành – Tam Kỳ.

Tuyến đường QL1A qua địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và đoạn qua huyện Núi Thành có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, qua thời gian khai thác với mật độ cao xe tải nặng lưu thông có hiện tượng hằn lún, ảnh hưởng đến sự êm thuận và an toàn giao thông. Trên cơ sở Biên bản kiểm tra ngày 28/3/2024, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1229/SGTVT-QLCLCT ngày 10/4/2024 đề nghị Khu Quản lý đường bộ III và các bên liên quan triển

khai thực hiện nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến QL.1, trong đó có nội dung “thường xuyên duy tu, sửa chữa bảo trì mặt đường đảm bảo bằng phẳng, êm thuận”; Khu Quản lý đường bộ III cũng đã có Công văn số 912/KQLĐBIII-TTAT ngày 17/4/2024 chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, khắc phục trong công tác bảo trì thường xuyên. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục đôn đốc, theo dõi.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị: Khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn đi qua thôn Phù Sa, xã Quế Xuân.

UBND tỉnh đã có Công văn số 5095/UBND-KTN ngày 09/7/2024 thống nhất đối với đề xuất của cử tri địa phương về việc lắp đặt các nút giao thông trên các tuyến đường.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Quế Sơn khẩn trương có văn bản tổng hợp, báo cáo tình hình tai nạn giao thông từ năm 2021 đến nay gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với đề xuất của cử tri địa phương về việc lắp đặt hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông trên các tuyến đường.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị:

+ Quan tâm đầu tư bê tông hóa tuyến đường quốc phòng liên huyện từ thôn Ating, xã Gari, huyện Tây Giang đi thôn Côn Zốt, xã Chợ Chun, huyện Nam Giang.

Dự án Bê tông hóa đường biên giới nối từ xã Chợ Chun, huyện Nam Giang đến xã Gari và xã Axan, huyện Tây Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại QĐ số 3127/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 với tổng mức đầu tư 47.000 triệu đồng. Tuy nhiên, do nguồn thu đưa vào cân đối trung hạn giai đoạn 2021-2025 hụt sâu nên tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2023, HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án này khi đảm bảo cân đối nguồn vốn (biểu số 13).

Trường hợp giai đoạn 2021-2025, không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh thực hiện ưu tiên đầu tư dự án trong giai đoạn 2026- 2030; nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông trong khu vực được thông suốt, tạo điều kiện cho công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới, cột mốc, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị: Quan tâm xây dựng bờ kè ở dọc sông Thu Bồn đoạn từ thôn Tây Lễ đến thôn Hanh Đông, Hanh Tây, xã Đại Thạnh, hiện nay xói lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến khu dân cư.

Dự án Khắc phục sạt lở khẩn cấp sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực xã Duy Thu và xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 và điều chỉnh tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 bằng nguồn vốn Khắc phục thiên tai.

Với quy mô đầu tư:

+ Đầu tư xây dựng tuyến kè thuộc địa phận xã Duy Thu (bắt đầu từ Thôn Tĩnh Yên) và đến thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, với tổng chiều dài khoảng 4,0km bao gồm 24 mỏ hàn; trong đó có 14 mỏ hàn đã xây dựng ở giai đoạn 1 trên đoạn sông dài 1,40km. Gốc các mỏ hàn tiếp giáp với bờ sông hiện trạng, đường nối liền đỉnh các mỏ hàn cong đều theo bờ đối diện nhằm đảm bảo mặt cắt sông ổn định. (bắt đầu

+ Hiện nay đang triển khai thi công đạt khoảng 60% khối lượng hợp đồng. Dự kiến sẽ thi công hoàn thành trước 31/12/2024.

- *Cử tri thành phố Hội An đề nghị:*

+ *Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án kè chống xói lở bờ biển (đoạn từ sau UBND phường Cẩm An đến khối phố Tân Thành). Đồng thời, tiếp tục triển khai thi công kè khu vực bãi tắm An Bàng.*

Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại Xây dựng tuyến đê ngầm giảm sóng cách bờ khoảng 250m, tổng chiều dài 1.750 m, Đổ cát tạo bãi, chiều dài 600m đã triển khai thi công, bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với dự án đang triển khai là dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An Xây dựng tuyến đê ngầm giảm sóng dài 550m, Đổ cát tạo bãi tắm khoảng 1.450m, dự án khởi công từ tháng 11/2023, đến nay đã thi công hoàn thành toàn bộ công trình. Dự kiến, bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2024.

Riêng khu vực bãi tắm An Bàng là khu vực dự kiến là bãi hy sinh của dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam (vay AFD), chỉ bơm cát vào tạo bãi, không áp dụng biện pháp công trình.

- *Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị:*

+ *Quan tâm nạo vét, khơi thông mương thoát nước tại hai bên đường ĐT 613, đoạn từ giáp Quốc lộ 1A đến Trung tâm sát hạch lái xe, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình.*

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và theo nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2582/SGTVT-KCHT ngày 25/7/2024 về việc ra quân phát dọn cây cối để đảm bảo tĩnh không và kiểm tra tình trạng các công trình thoát nước trên hệ thống đường QL, ĐT trước mùa mưa bão năm 2024. Các đơn vị bảo trì đã có báo cáo thực hiện hoàn thành, Sở Giao thông vận tải đang tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện trên tất cả các tuyến đường tỉnh, trong đó có đoạn mương dọc đường ĐT.613 nêu trên.

- *Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị:*

+ *Sớm triển khai thi công hoàn thành các hạng mục ga Tam Thành.*

Công trình xây dựng Ga Tam Thành do BQL dự án 85 thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư, hiện đã thi công và dự kiến hoàn thành cuối năm 2024.

+ *Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế xã Tam Thành nhằm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn xã.*

Công trình cải tạo Trạm y tế xã Tam Thành, huyện Phú Ninh thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam với chi phí thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 1,841 tỷ đồng. Công trình đã khởi công tháng 04/2024 nhưng do có một số vướng mắc trong thủ tục điều chỉnh phần khối lượng phát sinh nên phải chờ hoàn thiện thủ tục. Hiện nay, đã hoàn thành công tác điều chỉnh, Chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

- *Cử tri huyện Nam Giang, Tiên Phước đề nghị: Quan tâm đầu tư, nâng cấp và có phương án phân luồng giao thông hợp lý trên tuyến đường 14D, hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; Quan tâm xây dựng các rào chắn, tại nút giao thông trên QL40 với đường tránh thuộc xã Tiên Thọ để đảm bảo an toàn giao thông.*

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng rào chắn các tuyến Quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, đi lại cho Nhân dân là cần thiết.

Tuy nhiên, việc đầu tư Quốc lộ thuộc nhiệm vụ chi của trung ương và nguồn vốn đầu tư công hiện nay rất hạn chế, chưa thể bố trí thực hiện. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể để có phương án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân.

- *Cử tri các huyện Bắc Trà My, Phú Ninh, Đại Lộc, Duy Xuyên đề nghị: Tiếp tục triển khai, đầu tư xây dựng tuyến đường DH8 (đoạn từ xã Trà Đốc đến xã Trà Bui) đang thi công dở dang; Quan tâm đầu tư xây dựng rào chắn dọc kênh chính Phú Ninh qua xã Tam Thành do thường xuyên xảy ra tai nạn, nhất là những đoạn đông dân cư đi lại; Quan tâm đầu tư cầu Khe Cát, đây là con đường huyết mạch giữa 02 xã Đại Chánh và Đại Thanh, vào mùa mưa, lũ thường xuyên ngập gây trở ngại, khó khăn và cắt đứt việc lưu thông của người dân và học sinh; Quan tâm đầu tư nguồn lực để kết nối các tuyến DH qua xã Tam Thành khớp nối với các địa phương trong và ngoài huyện để thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân; Quan tâm triển khai thi công hoàn thiện tuyến đường DH6B đi xã Duy Hải đoạn từ cầu Trường Giang đến khu tái định cư Sơn Viên, xã Duy Nghĩa (hiện nay mới triển khai thi công được 1 làn đường).*

Xét thấy các dự án đầu tư theo đề nghị của địa phương là công trình thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện (theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh khóa IX về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh); ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ đầu tư trong trường hợp đặc

biệt cần thiết, được Tỉnh ủy hoặc HĐND tỉnh xét thấy cần thiết phải hỗ trợ đầu tư và dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn. Do đó, đề nghị các huyện rà soát, đánh giá mức độ cần thiết đầu tư để chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách huyện xem xét đầu tư với quy mô phù hợp trong khả năng cân đối.

Ngoài ra, đối với các công trình giao thông, đề nghị UBND các huyện phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát, đề xuất danh mục đầu tư từ Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

- Cử tri các địa phương Điện Bàn, Hiệp Đức, Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Đại Lộc, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Thăng Bình, Hội An, Đông Giang đề nghị:

(1) Khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải dọc 2 bên đường ĐT610B, đoạn Km 2.90 + Km 3.10, trước Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cơ sở 2, từ chợ Hà Mật đến cống Vũng Dinh thuộc thôn Thi Phương, xã Điện Phong; Khảo sát, đầu tư xây dựng Cầu treo Bà Châu, xã Thăng Phước; Xem xét đầu tư xây dựng vỉa hè trục đường ĐT616 qua xã Tam Thăng để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; Xem xét mở các tuyến đường: từ thôn G'lau, xã Gari, huyện Tây Giang kết nối với thôn Tang Tả Lãng, huyện Đắc Chung, tỉnh Sê Kông (Lào); từ thôn Atu I, xã Ch'ôm, huyện Tây Giang đến thôn Abul, huyện Kạ Lùm, tỉnh Sê Kông (Lào); Sửa chữa lại tuyến đường công vụ tuần tra mốc 692 đến mốc 702, hiện nay bị sạt lở nặng do ảnh hưởng của thiên tai; Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường quốc phòng nối đoạn Km15+800 (thôn Da'ding, xã Gari) đến Km17+100 (thôn Ating, xã Gari); Quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐT614, ĐT615 và ĐT615b; Xem xét đầu tư, nâng cấp tuyến đường ĐT 612 đoạn qua xã Bình Phú (từ ngã 3 thôn Phước Hà đến thôn Linh Cang) lòng đường hẹp, không có điện đường; Quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước ngã ba đường ĐT615 (đi Địa đạo Kỳ Anh); Quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng nền đường và xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đường ĐT615 nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và nhu cầu đi lại cho người dân trong mùa mưa bão; Xem xét, bố trí vốn triển khai thực hiện đầu tư, nâng cấp tuyến đường ĐT 613C, đoạn từ Quốc lộ 1 đi Hiệp Đức (trùng với tuyến DH13.TB, DH7.TB); Hỗ trợ kinh phí nâng cấp đoạn đường thanh niên ven biển có nền đường đá dăm từ thôn Hạ Thanh đến thôn Tỉnh Thủy khoảng 3km; (2) Hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa đoạn đầu kè Cẩm Đồng, xã Điện Phong đã bị hư hỏng, xói lở nặng; Quan tâm đầu tư xây kè đoạn sạt lở tại thôn 4 (Thuận An) xã Tam Hải; Sớm có chủ trương đầu tư xây dựng kè biển Tam Thanh, đoạn từ thôn Hoà Thượng đến thôn Tỉnh Thủy khoảng 5km; Xem xét nâng cấp mở rộng hoặc đầu tư xây dựng mới Cầu Phước Trạch, phường Cửa Đại đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao

thông; Quan tâm bổ sung nguồn kinh phí công trình Kè chống sạt lở ta luy âm tuyến đường ĐH4.ĐG.

Kiến nghị của cử tri về đề nghị đầu tư xây dựng các công trình nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đặc biệt, là việc đề nghị đầu tư các dự án kè sông nhằm chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, phòng chống thiên tai là rất cần thiết. Tuy nhiên, qua đánh giá khả năng cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thì khả năng cân đối trung hạn ngân sách tỉnh không đảm bảo so với kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND tỉnh thông qua . Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá X đã thống nhất thông qua và ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, điều chỉnh cắt giảm kế hoạch vốn thực hiện các chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện giãn, dừng kỹ thuật một số dự án, cắt giảm danh mục dự án đầu tư mới chuyển sang đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Vì vậy, đề nghị UBND các địa phương trên cơ sở sự phù hợp với quy hoạch, đánh giá sự cần thiết, hiệu quả đầu tư mang lại và dự kiến quy mô đầu tư, chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương để triển khai đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách huyện theo quy định về phân cấp đầu tư (Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh khóa IX về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh); đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách tỉnh, đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát tính cấp thiết đầu tư (đối với các dự án kè sông nhằm chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản) đề xuất về gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong trường hợp ảnh hưởng đến an toàn cho người dân; đồng thời, rà soát đăng ký theo thứ tự ưu tiên các dự án nêu trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/8/2024.

- Quan tâm đầu tư bê tông hóa tuyến đường quốc phòng liên huyện từ thôn Ating, xã Gari, huyện Tây Giang đi thôn Côn Zốt, xã Chợ Chun, huyện Nam Giang

Dự án Bê tông hóa đường biên giới nối từ xã Chợ Chun, huyện Nam Giang đến xã Gari và xã Axan, huyện Tây Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại QĐ số 3127/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 với tổng mức đầu tư 47.000 triệu đồng. Tuy nhiên, do nguồn thu đưa vào cân đối trung hạn giai đoạn 2021-2025 hụt sâu nên tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2023, HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án này khi đảm bảo cân đối nguồn vốn (biểu số 13). Trường hợp giai đoạn 2021-2025, không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh thực hiện ưu tiên đầu tư dự án trong giai đoạn 2026-2030; nhằm

hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông trong khu vực được thông suốt, tạo điều kiện cho công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới, cột mốc, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

2. Lĩnh vực tài chính, ngân sách:

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị:

+ Hỗ trợ kinh phí để nâng cấp và thay đổi vị trí lấy nước mặt dẫn về nhà máy nước sạch Gò Nổi đã xuống cấp từ lâu, không đảm bảo phục vụ cho Nhân dân.

Với mục tiêu xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh, giám đầu tư từ ngân sách nhà nước, từng bước cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, để xã hội hoá trong đầu tư, khuyến khích, huy động các nguồn vốn từ doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình nước sạch trên tập trung trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND thị xã Điện Bàn rà soát nhu cầu, đánh giá sự phù hợp các quy hoạch để đề xuất danh mục dự án đầu tư làm cơ sở để triển khai các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh.

+ Xem xét, bố trí lại nguồn kinh phí để sửa chữa, hoàn thiện hệ thống cửa Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Làng Bảo An, xã Điện Quang.

Đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan cho Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị: Quan tâm bố trí kinh phí sớm đầu tư xây dựng kè chống xói lở bờ sông Thu Bồn dọc theo địa phận huyện Duy Xuyên.

Dự án Khắc phục sạt lở khẩn cấp sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực xã Duy Thu và xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 bằng nguồn vốn Khắc phục thiên tai, với quy mô đầu tư Đầu tư xây dựng tuyến kè thuộc địa phận xã Duy Thu (bắt đầu từ Thôn Tĩnh Yên) và đến thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, với tổng chiều dài khoảng 4,0km bao gồm 24 mỏ hàn; trong đó có 14 mỏ hàn đã xây dựng ở giai đoạn 1 trên đoạn sông dài 1,40km. Gốc các mỏ hàn tiếp giáp với bờ sông hiện trạng, đường nối liền đỉnh các mỏ hàn cong đều theo bờ đôi diện nhằm đảm bảo mặt cắt sông ổn định.

Hiện nay, đang triển khai thi công đạt khoảng 60% khối lượng hợp đồng; dự kiến sẽ thi công hoàn thành trước 31/12/2024.

Đề nghị UBND huyện Duy Xuyên phối hợp với Chủ đầu tư chủ động thông tin về tiến độ triển khai thi công dự án cho cử tri được rõ.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: Quan tâm phân bổ kinh phí trang bị 01 xe cấp cứu, loại xe 02 cầu để phục vụ cấp cứu bệnh nhân các xã vùng cao kịp thời.

UBND huyện Phước Sơn chủ động làm việc với Sở Y tế và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo định mức quy định.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị:

+ Quan tâm bố trí vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư các hạng mục giao thông khớp nối khoảng 1km còn lại của đường trục chính Khu Công nghiệp Tam Thăng từ Quốc lộ 1A xuống đường Võ Chí Công; đồng thời, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường.

UBND thành phố Tam Kỳ làm việc với Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh để kiểm tra, giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri.

+ Xem xét, bố trí vốn để sớm trùng tu, tôn tạo các hạng mục liên quan đến phát triển khu du lịch khu vực Địa đạo Kỳ Anh, khu di tích nhà lưu niệm cụ Phạm Sỹ Thuyết.

Di tích quốc gia Địa đạo Kỳ Anh, hiện nay tỉnh đang hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025 với ngân sách tỉnh là 8.000 triệu đồng; nội dung đầu tư: Tu bổ đoạn địa đạo tại thôn Thạch Tân; Tu bổ hầm, nhà ông Phạm Sỹ Thuyết; Phục hồi đoạn địa đạo từ nhà ông Phạm Sỹ Thuyết ra Sông Đầm; tu bổ các hạng mục đình Thạch Tân. Đến nay ngân sách tỉnh đã bố trí 1.000 triệu đồng (năm 2023 đã phân bổ 400 triệu đồng, nhưng không giải ngân được thực hiện nộp trả ngân sách theo quy định).

Hiện nay, theo phân cấp chi đầu tư tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 và được sửa đổi tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 của HĐND tỉnh:

UBND cấp huyện có nhiệm vụ chi đầu tư “Đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn thuộc cấp huyện quản lý; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị các thiết chế văn hóa - thể thao, du lịch và công nghệ thông tin cấp huyện; trang thiết bị phát thanh truyền hình phục vụ hoạt động khối đảng và chính quyền cấp huyện quản lý”. Do đó, liên quan đến nội dung phát triển du lịch khu vực di tích trên thuộc phân cấp chi của thành phố Tam Kỳ.

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ tiếp thu ý kiến cử tri và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, nhiệm vụ phân công.

+ *Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường Tam Kỳ - Tam Thanh (gần UBND xã Tam Phú); ngã năm đường Lý Thường Kiệt, đường Điện Biên Phủ và đường Đô thị N10 (gần trường THCS Lê Hồng Phong), đây là những đoạn đường thường xảy ra tai nạn cho người đi đường và học sinh đi học.*

UBND tỉnh đã có Công văn số 5095/UBND-KTN ngày 09/7/2024 thống nhất đối với đề xuất của cử tri địa phương về việc lắp đặt các nút giao thông trên các tuyến đường.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ khẩn trương có văn bản tổng hợp, báo cáo tình hình tai nạn giao thông từ năm 2021 đến nay gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với đề xuất của cử tri địa phương về việc lắp đặt hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông trên các tuyến đường.

- *Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị:*

+ *Quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện khu vực đón trả học sinh phía trước cổng trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Bình Nguyên.*

Đề nghị UBND huyện Thăng Bình chủ động báo cáo Sở Tài chính bằng văn bản cụ thể để xem xét, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tùy vào khả năng cân đối ngân sách và đảm bảo theo quy định.

- *Cử tri huyện Nam Giang đề nghị:*

+ *Hỗ trợ kinh phí xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Thạnh Mỹ.*

Trạm y tế thị trấn Thạnh Mỹ thuộc danh mục các trạm xây mới được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 về việc Phê duyệt dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam; với quy mô công trình cấp III, khối nhà 01 tầng, diện tích sàn khoảng 360 m², chiều cao công trình 6,9 m so với cao trình nền sân; gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng; hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, trang thiết bị PCCC...đồng bộ theo kèm và các hạng mục phụ trợ, tổng dự toán đầu tư trạm y tế thị trấn Thạnh Mỹ khoảng 3.900 triệu đồng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; dự kiến khởi công vào cuối năm 2024.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và phối hợp với địa phương thông tin cho cử tri được rõ.

+ *Quan tâm hỗ trợ kinh phí để huyện có nguồn chi trả cho các đối tượng cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh.*

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó, tại Điều 6 quy định về nguồn kinh phí thực hiện: “Nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. Cấp quyết định luân chuyển, điều động thì cấp đó đảm bảo kinh phí thực hiện”.

Do đó, các đối tượng do cấp huyện quyết định luân chuyển, điều động thì đề nghị địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị:

+ Sớm phân bổ nguồn vốn để quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ (đường tỉnh, đường huyện, đường xã) trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh.

UBND huyện Đông Giang chủ động báo cáo nội dung kiến nghị về Sở Tài chính để kiểm tra, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị: Xem xét có chính sách hỗ trợ, nâng mức kinh phí phục vụ công tác đối ngoại cho các xã biên giới của tỉnh.

Tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ cho huyện Nam Giang, Tây Giang với mức 200 triệu đồng/xã biên giới/năm là mức làm cơ sở phân bổ dự toán năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách.

Ngoài ra, tại Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Quy định một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; theo đó, năm 2024, UBND tỉnh bổ sung mục tiêu cho các địa phương 300 triệu đồng/xã biên giới để hỗ trợ hoạt động ngoại giao, tuyên truyền về biên giới đất liền.

Từ năm 2025, giao Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ thêm nội dung này tùy vào khả năng cân đối ngân sách.

- Cử tri huyện Nam Trà My, Núi Thành, Thăng Bình, Nam Giang, Đông Giang đề nghị:

Quan tâm bố trí kinh phí xây dựng một số nhà sinh hoạt cộng đồng bằng vật liệu bê tông vững chắc để làm nơi sơ tán người dân tránh trú bão an toàn; Sớm bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa bờ bao ông Huân, thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung (hiện trạng là bờ cát có tác dụng ngăn nước từ khu vực suối Đồng Xuân, đập Đồng Hòe, vào mùa mưa thường xuyên bị lở lãp, nước mưa tràn vào khu vực đất sản xuất, hư hỏng cục bộ các tuyến đường giao thông nội đồng, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của Nhân dân); Quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH6 từ ngã ba Bà Trường đến Trạm Y tế xã Tam Quang do thường xuyên ngập nước, người dân đi lại khó khăn; Quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa đường ĐH của huyện vào khu dân cư thôn Tư Pơ, xã Tà Pơ; Quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn để tiếp tục đầu tư mặt đường và hệ thống mương rãnh thoát nước của dự án đường vào khu sản xuất thôn Adinh, thị trấn Pơ, chiều dài 3km.

Xét thấy các dự án đầu tư theo đề nghị của địa phương là công trình thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện (theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh khóa IX về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh); ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ đầu tư trong trường hợp đặc biệt cần thiết, được Tỉnh ủy hoặc HĐND tỉnh xét thấy cần thiết phải hỗ trợ đầu tư và dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn. Do đó, đề nghị các huyện Nam Trà My, Núi Thành, Thăng Bình, Nam Giang, Đông Giang rà soát, đánh giá mức độ cần thiết đầu tư để chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách huyện xem xét đầu tư với quy mô phù hợp trong khả năng cân đối.

Ngoài ra, đối với các công trình giao thông, đề nghị UBND các huyện phối hợp với Sở Giao thông Vận tải rà soát, đề xuất danh mục đầu tư từ Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

3. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường:

- *Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị: Có phương án hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với đất canh tác chồng lấn với quy hoạch 3 loại rừng.*

Để giải quyết quyền lợi của người sử dụng đất đối với đất rừng, đất trồng cây lâu năm, đất ở thuộc quy hoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020. Do đó, đề nghị UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thực hiện theo kế hoạch nêu trên, thông tin, hướng dẫn cho cử tri địa phương được rõ.

- *Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị:*

+ *Quan tâm, sớm bố trí tái định cư các hộ dân bàn giao mặt bằng triển khai dự án Khu dân cư Thống nhất (giai đoạn 1) phường Điện Dương.*

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn:

Nhóm 4 hộ gồm: Hộ ông Phạm Lờ (con trai của ông Phạm Quang Tú đại diện); hộ Huỳnh Thị Lê, hộ ông Trần Thái Thanh; hộ ông Nguyễn Thêm thuộc diện giải tỏa trắng đất ở và nhà cần được bố trí TĐC tại dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 1) tại phường Điện Dương đã được UBND thị xã ban hành quyết định thu hồi và quyết định bồi thường tại Quyết định số 9418/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 cùng nhóm của 21 hộ có đất ở giải tỏa tại dự án (nhưng không đồng thời phê duyệt phương án bố trí TĐC cùng ngày).

Năm 2019, các hộ này đã đồng ý nhận tiền bồi thường theo phương án trên và chọn xong vị trí đất TĐC tại dự án nhưng đến nay vẫn chưa thể phê duyệt phương án bố trí TĐC để cấp giấy CNQSD đất nơi TĐC cho các hộ này với lý do là thời điểm phê duyệt phương án bố trí TĐC không cùng ngày với thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường. Nội dung này từ năm 2020 đến nay UBND thị xã đã báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường đề xuất phương án giải quyết nhưng vẫn chưa có kết quả, gần đây nhất là Công văn số 1903/STNMT-QLĐĐ ngày 08/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về giải quyết vướng mắc liên quan đến việc tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng dự án Khu dân cư Thống Nhất (Giai đoạn 1 và 2), phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở Công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo đề xuất hướng giải quyết cụ thể đối với trường hợp vướng thủ tục hướng dẫn chuyển tiếp giữa các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay tiếp tục tham mưu, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với nội dung kiến nghị và chủ động thông tin cho cử tri được rõ.

+ *Quan tâm điều chỉnh dự án Làng Chài Điện Dương, để địa phương có cơ sở tham mưu đề xuất xây dựng, định hướng phát triển du lịch vùng biển.*

Liên quan đến việc điều chỉnh qui hoạch dự án, giao UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài Điện Dương theo đề nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Bestcon (chủ đầu tư) kiến nghị.

+ *Xem xét điều chỉnh quy hoạch bỏ 20m vệt cây xanh của tuyến đường DT603A, đường du lịch ven biển (lý do ảnh hưởng đến việc làm nhà, tách thửa của người dân hơn 20 năm qua).*

Tiếp thu ý kiến cử tri, đề nghị UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tổ chức lập Qui hoạch Phân khu ven biển, đồng thời đề xuất, theo hướng điều chỉnh, hủy bỏ vệt 20m cây xanh; báo cáo Sở Xây dựng để thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

- *Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị:*

+ *Quan tâm sớm sửa đổi Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh để người dân được hưởng quyền lợi theo Luật Đất đai năm 2024.*

Để có cơ sở xem xét, điều chỉnh, bổ sung Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/11/2020 về tăng cường quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam theo phản ánh, kiến nghị của cử tri các huyện, thị xã, thành phố vùng Đông tỉnh Quảng Nam, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số

19/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh. Sau khi có ý kiến tham gia góp ý của các ngành và địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ *Kiểm tra, xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường, nhất là nước ngầm tại Trạm bê tông thương phẩm Cửa Đại, thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa.*

Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Xây dựng Cửa Đại thuộc cụm công nghiệp Duy Nghĩa 1, thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Cụm công nghiệp Duy Nghĩa 1 thành lập theo Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh; việc quản lý cụm công nghiệp này thuộc thẩm quyền của UBND huyện Duy Xuyên. Do đó, để giải quyết, trả lời ý kiến cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2578/STNMT-BVMT ngày 20/9/2024 đề nghị UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo kiểm tra xác minh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng theo thông tin phản ánh của cử tri, xử lý hoặc đề xuất xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có); đồng thời rà soát hạ tầng bảo vệ môi trường của CCN Duy Nghĩa 1 đảm bảo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của UBND huyện Duy Xuyên theo nội dung đề nghị; chủ động kiểm tra, xử lý các nội dung theo thẩm quyền.

- *Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị:*

+ *Xem xét giảm mức thu lệ phí đo đạc, hồ sơ trích lục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất.*

Giá dịch vụ đo đạc được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, giá dịch vụ công tác đo đạc phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân phụ thuộc vào giải pháp kỹ thuật của công tác đo đạc (trích đo địa chính thửa đất hoặc chỉnh lý thửa đất). Do đó, đề nghị UBND huyện Hiệp Đức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào tư liệu hồ sơ địa chính của thửa đất đó để kiểm tra, thẩm định, lựa chọn giải pháp kỹ thuật để đo đạc và để thu mức giá dịch vụ đo đạc phù hợp cho người dân; đồng thời thông tin, hướng dẫn cho người dân, cử tri được rõ.

+ *Có chính sách đo đạc, lập lại bản đồ địa chính thay cho bản đồ 299 để quản lý chặt chẽ hơn.*

Thực hiện Quyết định 2235/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2147/QĐ-

UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh, theo đó: Cơ sở dữ liệu Giai đoạn 2 (2022-2025): Thực hiện tất cả các hạng mục từ khâu khảo sát thiết kế, lập dự toán công trình đến khâu giao nộp sản phẩm cuối cùng tại 13 huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Phú Ninh, Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Điện Bàn, Hội An và các xã còn lại của 03 huyện: Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn do UBND của các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư.

Về Thiết kế kỹ thuật dự toán: thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 727/STNMT-QLĐĐ ngày 01/4/2024 về việc thẩm định Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã Bình Lâm, xã Sông Trà và thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí 24.071.524.000 đồng; UBND huyện Hiệp Đức đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán tại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 với tổng kinh phí 26.935.240.000 đồng. Do đó, đề nghị UBND huyện Hiệp Đức tiến hành tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn đo đạc thực hiện dự án theo quy định.

Về nguồn kinh phí thực hiện: Đề nghị UBND huyện Hiệp Đức thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 85/TB-UBND ngày 15/3/2024 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và dự án Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp tại 09 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 242/TB-UBND ngày 26/7/2024 về kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và dự án Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp tại 09 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

+ *Quan tâm, sớm phê duyệt đồ án quy hoạch thị trấn Tân Bình và khu đô thị Việt An.*

Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát hồ sơ theo đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức, thẩm định tham mưu UBND tỉnh sớm phê duyệt theo quy định.

- *Cử tri huyện Núi Thành đề nghị:*

+ *Kiểm tra, xử lý việc người dân tự ý làm nhà kiên cố, không có giấy phép xây dựng tại khu vực nằm trong vùng quy hoạch phía Bắc, sân bay Chu Lai, đoạn đường ĐT619, xã Tam Quang.*

Theo báo cáo của UBND huyện Núi Thành: UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tam Quang phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra, khảo sát có tổng cộng 89 nhà ở kiên cố tại khu vực đoạn đường ĐT 619, xã Tam Quang. Các công trình trên nằm trong quy hoạch tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 03/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi

đất, giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh) quản lý, sử dụng để xây dựng Khu thương mại tự do giai đoạn I.1 thuộc Khu phi thuế quan giai đoạn 1, nên một số hộ dân đã có nhà ở tại khu vực đó từ lâu nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nằm trong quy hoạch. Trường hợp nào mới phát sinh xây dựng trái phép thì UBND xã Tam Quang sẽ xử lý theo quy định.

Liên quan đến nội dung này, UBND huyện Núi Thành đã phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh để giải quyết tồn tại, vướng mắc về đất đai liên quan xây dựng Khu Thương mại tự do giai đoạn I.1 thuộc Khu phi thuế quan giai đoạn I theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 03/01/2008 của UBND tỉnh. Ngày 18/10/2024, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đã có Báo cáo số 265/BC-KKTCN gửi UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Núi Thành kiểm tra, tham mưu giải quyết theo chỉ đạo và phối hợp với địa phương thông tin cho cử tri được rõ.

+ Quan tâm, bố trí quỹ đất và kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn An Hải Đông, xã Tam Quang.

Hiện nay, UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Tam Quang rà soát vị trí và thống nhất vị trí tại Khu kho hành chính cảng Kỳ Hà với diện tích 1.000m² để xây dựng nhà văn hoá thôn An Hải Đông.

Đề nghị UBND huyện Núi Thành chủ động làm việc với Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh để quan tâm, thống nhất vị trí đề xuất để xây dựng nhà văn hóa thôn An Hải Đông đảm bảo thiết chế văn hóa theo quy định; đồng thời thông tin cho cử tri được rõ.

+ Quan tâm chỉ đạo Công ty môi trường đô thị Quảng Nam tăng tần suất thu gom rác trong tuần trên 02 trục đường ĐT618 và ĐT620.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2561/STNMT-BVMT ngày 19/9/2024 đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo rà soát lại hiện trạng, việc tổ chức thu gom rác thải trên 02 trục đường ĐT618 và ĐT620 và làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam để thống nhất tần suất thu gom rác thải trên 02 trục đường này. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; xem xét tăng tần suất thu gom rác trong tuần trên 02 trục đường ĐT618 và ĐT620.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai

thực hiện của UBND huyện Núi Thành theo nội dung đề nghị; chủ động kiểm tra, xử lý các nội dung theo thẩm quyền.

+ *Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 cho người dân hiểu các nghĩa vụ, quyền lợi của mình để thực hiện.*

Nhằm phổ biến rộng rãi Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; ngày 05/7/2024, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh, với hình thức trực tiếp và trực tuyến trên toàn tỉnh. Theo đó, đề nghị UBND huyện Núi Thành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn huyện Núi Thành để các cấp tại địa phương, người sử dụng đất tiếp cận, biết và hiểu những quy định cơ bản của pháp luật đất đai hiện hành, từ đó thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

+ *Quan tâm đầu tư hệ thống điện đường, mương thoát nước... và tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân tại Khu tái định cư Tam Quang.*

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân tại Khu tái định cư Tam Quang thuộc thẩm quyền UBND huyện Núi Thành. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Núi Thành hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân xác lập các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm cơ sở cấp GCN QSDĐ cho các hộ theo đúng quy định.

+ *Xem xét, chỉ đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho Nhân dân xã Tam Quang.*

Đề nghị UBND huyện Núi Thành chủ động làm việc với Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam để xem xét, giải quyết theo nội dung kiến nghị của cử tri; trường hợp vượt thẩm quyền có báo cáo đề xuất cụ thể về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

+ *Quan tâm sớm điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy hoạch trên địa bàn xã Tam Hải không có khả năng triển khai để người dân thực hiện các quyền về sử dụng đất.*

Hiện nay QHSD đất đến năm 2030 của huyện Núi Thành đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 04/5/2023. Do đó đối với các dự án quy hoạch không có tính khả thi, không có khả năng thực hiện thì đề nghị UBND huyện Núi Thành rà soát để cập nhật vào hồ sơ điều chỉnh QHSD đất đến năm 2030 của huyện Núi Thành (dự kiến thực hiện trong năm 2025). Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh QHSD đất đến năm 2030 của huyện Núi Thành, đề nghị UBND huyện Núi Thành công bố các dự án hủy bỏ cho người dân biết để thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Đồng thời thực hiện việc điều chỉnh các quy hoạch có liên quan khác như Quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng cho đảm bảo thống nhất.

- *Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị:*

+ *Điều chỉnh quy hoạch các dự án chậm triển khai trên các phân khu để triển khai dự án mang tính khả thi hơn; đồng thời, tạo điều kiện cho xã Tam Thăng quy hoạch khu dân cư nhà ở cho công nhân và khu vui chơi giải trí phức hợp.*

+ *Quan tâm, sớm thống nhất bố trí đất để xây dựng chợ Trung tâm xã Tam Thăng.*

+ *Xem xét hỗ trợ các thửa đất sạt lở cho người dân thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng (do sau khi xây dựng đường bao đường Bạch Đằng ở phường Tân Thạnh làm xói lở đất vườn, đất ở).*

+ *Đánh giá tác động, nguyên nhân gây sạt lở bờ sông dọc thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng.*

+ *Quan tâm, giải quyết phần đất vườn chưa được bồi thường tại Dự án khu phố chợ Trường Xuân, tạo điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở, tách thửa.*

+ *Sớm triển khai nghĩa trang vùng Đông để Nhân dân có nơi chôn cất người chết, cải táng Mộ mả, đồng thời có chính sách triển khai thực hiện dự án hỏa táng người chết để bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên đất.*

+ *Quan tâm sớm giải quyết đảm bảo quyền lợi về chỗ ở của người dân thôn Tân Thái nằm trong quy hoạch Khu Công nghiệp Tam Thăng.*

+ *Sớm giải tỏa Khu dân cư thôn Thái Nam gần Khu Công nghiệp Tam Thăng (quy hoạch thực hiện dự án gần 10 năm nhưng chưa triển khai dự án, nước ngập, đường hư, bụi bay vào nhà ảnh hưởng đời sống người dân).*

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ xem xét các nội dung kiến nghị của cử tri để giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để sớm giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn; chủ động thông tin kịp thời tiến độ giải quyết cho cử tri địa phương được rõ.

+ *Quan tâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 35 hộ dân nằm trong vùng dự án trang trại Thao Lao, xã Tam Thăng kết hợp di dân vùng lũ (nhiều hộ đã làm nhà ở từ 1999, 2000 nhưng hiện nay họ chỉ có giấy chứng nhận QSD đất trồng cây lâu năm cấp năm 2004).*

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân thuộc thẩm quyền UBND thành phố Tam Kỳ. Vì vậy, UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, giải quyết và trả lời cho cử tri được rõ; chủ động báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi.

- *Cử tri thành phố Hội An đề nghị: Quan tâm điều chỉnh quy mô dự án, điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án kéo dài, chậm triển khai trên địa bàn như Khu đô thị An Bàng, khu du lịch ven biển 5 sao – Hội An...*

Việc xử lý các dự án chậm tiến độ đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, thường xuyên chỉ đạo; theo đó, trên cơ sở Thông báo kết luận số 468-TB/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 320/UBND-KTN ngày 16/01/2023 giao các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan để giải quyết, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái ven biển Năm sao Hội An - Holiday do Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương là chủ đầu tư: Chánh thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận 24/KL-TTT ngày 27/12/2021 về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của dự án. Tuy nhiên đến nay, dự án không thể tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB do dự án chưa có trong danh mục thu hồi đất năm 2024 được HĐND tỉnh thông qua. UBND thành phố Hội An đã có Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 26/4/2024 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục trình HĐND tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết cho phép bổ sung dự án vào danh mục thu hồi đất của KHSD đất năm 2024. Ngày 01/10/2024, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 205/BC-TTT tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý vướng mắc dự án.

Đề nghị UBND thành phố Hội An phối hợp với các ngành liên quan chủ động thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: Sớm triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các xã Bình Hải, Bình Sa và một phần xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Minh, Bình Đào.

Đề nghị UBND huyện Thăng Bình chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành triển khai lập các quy hoạch theo nội dung cử tri kiến nghị và tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: Sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều tra, đo đạc theo Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xây dựng cụ thể công việc của từng ngành, địa phương. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Giang chủ trì, chỉ đạo các phòng, ban, địa phương có liên quan thực hiện theo kế hoạch nêu trên; chủ động thông tin, hướng dẫn cử tri để thực hiện và nắm các thông tin chính sách kịp thời.

- *Cử tri huyện Đông Giang đề nghị:*

+ *Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép các nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn các huyện miền núi (vàng, gỗ, cát sỏi).*

Để quản lý tài nguyên khoáng sản vàng và cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi vào nề nếp, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4449/UBND-KTN ngày 05/8/2020 và Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 73-KI/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh; theo đó UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ban ngành có liên quan thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Trước hết trách nhiệm chính trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản là của chính quyền cấp huyện, trong đó chính là vai trò cá nhân của đồng chí Chủ tịch UBND các địa phương. Xác định phương châm quản lý địa bàn tốt nhất là cấp xã và nhân dân ở từng thôn, bản, khối phố; các lực lượng chuyên ngành là phối hợp, hỗ trợ. Các địa phương cần phải tăng cường nắm bắt thông tin, theo dõi, kiểm tra, nắm chắc địa bàn nhằm kịp thời phát hiện các hoạt động khai thác khoáng sản vàng trái phép; chủ động, kịp thời huy động lực lượng, tổ chức ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

- Nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị về quản lý, bảo vệ khoáng sản, nhất là ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn mình quản lý; trường hợp không chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản vàng trái phép kéo dài mà không xử lý, khai thác khoáng sản vàng trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

- Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, tập kết, mua bán các loại khoáng sản và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 24/8/2023, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 5704/UBND-KTN về tăng cường công tác quản lý vàng trên địa bàn các huyện: Phước Sơn, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My và yêu cầu các huyện nêu trên chỉ

đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã liên quan kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động khai thác vàng trái phép hiện nay trên địa bàn và chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của huyện lập kế hoạch, tổ chức triển khai truy quét, đẩy đuổi, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Yêu cầu UBND các huyện nghiêm túc triển khai thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền quy định.

- Nghiên cứu có cơ chế phù hợp trong việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản tại chỗ để tạo điều kiện cho địa phương miền núi trong việc xây dựng, thi công các công trình trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các hạng mục phục vụ công trình dân sinh.

Trước đây, để tạo điều kiện cho các địa phương chủ động được nguồn cát, sỏi phục vụ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, Chương trình kiên cố hóa kênh mương và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh cho phép Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xem xét và chấp thuận cho UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức khai thác cát, sỏi, đất san lấp với quy mô nhỏ để phục vụ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, Chương trình kiên cố hóa kênh mương và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (các Công văn số: 2684/UBND-KTN ngày 28/7/2011, 2052/UBND-KTN ngày 28/4/2017 (thay thế Công văn số 2684/UBND-KTN ngày 28/7/2011), 3098/UBND-KTTH ngày 21/6/2017).

Tuy nhiên, năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã kết luận việc UBND tỉnh cho phép UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp phép khai thác cát, sỏi, đất san lấp nêu trên là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, không đúng thẩm quyền và kiến nghị UBND tỉnh chấm dứt việc ủy quyền, đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc tham mưu và thực hiện ban hành các Công văn nêu trên.

Ngoài ra, để rút ngắn thời gian, kinh phí cho việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cho phép hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép bỏ qua thủ tục đấu giá và cấp phép thăm dò đối với trường hợp khai thác cát, sỏi ở sông, suối với diện tích không quá 01 ha, khối lượng không quá 10.000m³, thời gian khai thác không quá 01 năm. Tuy nhiên, do nội dung này không phù hợp với quy định pháp luật khoáng sản hiện hành nên chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) theo hướng: Đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, giảm thời gian cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXDĐT; phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đến cấp huyện.

Khi các văn bản mới của Trung ương được ban hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

4. Nông - lâm - ngư nghiệp:

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị:

+ Kiểm tra, xử lý một số ngư dân hành nghề giã cào trên sông Tam Giang, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản, nghề lưới kéo (giã cào) là các nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại vùng bờ, vùng nội địa. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, với mức tiền phạt tới 80.000.000 đồng; đồng thời phạt bổ sung tịch thu thủy sản khai thác; tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng.

Từ 2022 đến nay, tàu Kiểm ngư Chi cục Thủy sản đã được thanh lý nên công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Thủy sản chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị và địa phương liên quan đã triển khai trên 40 đợt tuần tra, kiểm tra kiểm soát vùng nội thủy (sông), vùng biển ven bờ trên toàn tỉnh. Thông qua các đợt tuần tra, kiểm soát tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu và chấp hành các quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời phát hiện, xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm sử dụng nghề, ngư cụ cấm, trong đó có nghề giã cào, để khai thác thủy sản.

Tình trạng tàu cá sử dụng nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, nội địa ngày càng diễn ra tinh vi, hoạt động có tổ chức nhằm trốn tránh lực lượng chức năng, việc ngăn chặn, xử lý hết sức khó khăn. Trong thời gian đến, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên sông, trên biển để xử phạt nghiêm; đồng thời đề nghị người dân tích cực công tác thông tin, tố giác cho các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn xử lý.

+ Quan tâm có giải pháp kiểm soát chặt chẽ việc vay vốn đóng tàu thuyền đánh bắt xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, tránh thất thoát lớn cho Nhà nước.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về chính sách tín dụng cho vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, trên cơ sở đề nghị phê duyệt nhu cầu vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá ngư dân của UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các Quyết định phê duyệt danh sách 17 chủ tàu đủ điều kiện nâng cấp tàu cá và 92

chủ tàu đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Quảng Nam sau khi thẩm định Phương án sản xuất của chủ tàu đã ký kết và giải ngân cho 63 tàu cá (gồm 24 tàu vỏ gỗ, 02 tàu vỏ composite và 37 tàu vỏ thép), đạt 68,5% số tàu cá được UBND tỉnh phê duyệt và 02 tàu nâng cấp máy chính với tổng số tiền giải ngân đến cuối năm 2017 đạt 719,42 tỷ đồng (chiếm 98,61% giá trị cam kết cho vay). Chính sách về tín dụng đã hỗ trợ, khuyến khích ngư dân tích cực đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá nâng cao năng lực sản xuất khai thác trên các vùng biển xa.

Ngoài một số tàu cá làm ăn có hiệu quả, một số đông tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP hoạt động sản xuất không đạt như Phương án sản xuất được xây dựng ban đầu, do một số nguyên nhân như ngư trường, nguồn lợi thủy sản ... không như mong muốn, một số chủ tàu không đủ năng lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất đạt hiệu quả, dẫn đến thua lỗ kéo dài, không có khả năng trả nợ ngân hàng. Trước thực trạng các khoản vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 phần lớn đã chuyển sang nợ xấu, UBND tỉnh Quảng Nam đã kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp để hỗ trợ ngân hàng trong công tác thu hồi nợ vay theo Nghị định 67, cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chủ tàu hiểu được trách nhiệm của mình trước pháp luật về phần vốn vay của mình. Theo đó, UBND các huyện có chủ tàu vay vốn theo NĐ 67 đã chỉ đạo các Ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cấp xã tuyên truyền, vận động các chủ tàu có vay vốn đóng tàu theo NĐ 67 thực hiện nghiêm việc trả nợ, lãi vay và có trách nhiệm bảo quản tài sản bảo đảm món vay (tàu cá hình thành từ vốn vay) cho các Ngân hàng thương mại theo đúng Hợp đồng tín dụng đã ký kết.

- Thành lập 04 Tổ công tác tại các huyện Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình và Duy Xuyên, trong đó: tổ trưởng là Phó chủ tịch UBND huyện/thành phố, các thành viên còn lại là trưởng phòng Kinh tế/Nông nghiệp&PTNT, các chủ tịch xã và các hội đoàn thể, lãnh đạo NHTM có đầu tư cho vay theo NĐ 67.... Theo đánh giá của NHTM trên địa bàn, Tổ công tác tích cực nắm bắt thông tin về tình hình khai thác của các chủ tàu theo từng chuyến biển (sản lượng, doanh thu, chi phí,...) để phối hợp với Ngân hàng trong việc thu hồi nợ. Tuy nhiên, hoạt động đánh bắt, khai thác và mua bán của các chủ tàu đánh bắt cá diễn ra rất phức tạp nên việc theo dõi, nắm bắt doanh thu sau mỗi chuyến biển của Tổ công tác gặp khó khăn và chưa hiệu quả.

- 05/05 huyện, thành phố thực hiện chuyển khoản số tiền hỗ trợ nhiên liệu vào tài khoản của chủ tàu mở tại các NHTM có vay vốn đóng tàu theo NĐ 67 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 354/TB-UBND ngày 04/11/2019.

- Đối với các trường hợp chủ tàu không đủ năng lực để hoạt động khai thác, có nhu cầu chuyển nhượng lại tàu: Ban chỉ đạo 67 tỉnh phối hợp với các NHTM, các ngành liên quan và các địa phương ven biển rà soát, thông báo cho ngư dân tại địa phương, giới thiệu cho các ngư dân có nhu cầu nhận tàu, nhận

nợ theo quy định tại Nghị định 17/2018/NĐ-CP liên hệ với các NHTM để thỏa thuận nhận chuyển nhượng tàu cá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có trường hợp nhận chuyển nhượng lại tàu cá tại địa bàn tỉnh.

- Để tăng cường thu hồi các khoản vay, các ngân hàng thương mại đã làm thủ tục khởi kiện ra tòa các chủ tàu cá thiếu trách nhiệm trong việc trả nợ. Đến nay đã thanh lý 26 tàu, một số tàu đang trong quá trình hòa giải, một số tàu đang thực hiện kê biên, bán đấu giá tài sản.

Từ năm 2017 đến nay, các ngân hàng thương mại không còn tiếp tục thực hiện cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

- *Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị:*

+ *Quan tâm có chính sách hỗ trợ người dân nuôi trồng thủy sản, cá lồng bè tại khu vực vùng Đông thành phố.*

Đối với hỗ trợ phát triển thủy sản nói chung, nuôi trồng thủy sản nói riêng; Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định về chính sách phát triển thủy sản, trong đó có nội dung hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản lồng bè, sản xuất giống thủy sản. Sau khi Chính phủ ban hành nghị định, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nghị quyết quy định cụ thể phù hợp với định hướng phát triển ngành thủy sản và thực tiễn sản xuất để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 ban hành quy định mức hỗ trợ thiệt hại cụ thể theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ để hỗ trợ chi phí giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu, qua đó góp phần giúp người dân khôi phục sản xuất. Mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/ha hoặc 20 triệu đồng/100 m³ lồng bè tùy thuộc vào đối tượng nuôi, hình thức nuôi và mức thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản cần chấp hành các quy định về điều kiện sản xuất theo Điều 4, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP để được hỗ trợ, cụ thể: Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương; có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có); thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương; thời điểm xảy ra thiệt hại trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận.

Giao UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo thông tin, hướng dẫn cho nhân dân và cử tri được rõ.

+ *Có hướng xử lý và hỗ trợ cho người dân nuôi cá, sen bị thiệt hại do*

ô nhiễm nguồn nước tại Sông Đầm.

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra, xác định nguyên nhân cụ thể để có hướng xử lý, kiến nghị xử lý phù hợp.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị:

+ Xem xét hỗ trợ vắc xin viêm da nổi cục trên đàn gia súc để tiêm cho đàn gia súc của người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo quy định tại Khoản 1 Phần III Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2030 (ban hành kèm theo Quyết định 126/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam) và quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1798/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh:

“ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin LMLM để tiêm phòng cho đàn trâu, bò của chủ vật nuôi có quy mô đàn từ 20 con trâu, bò trở xuống, đồng thời ngân sách tỉnh bố trí một khoản kinh phí để mua vắc xin các loại (theo yêu cầu chống dịch) để tiêm phòng khẩn cấp khi có ổ dịch bệnh động vật xảy ra trên địa bàn tỉnh.”

Do vậy, chỉ khi có ổ dịch bệnh viêm da nổi cục xảy ra trên đàn trâu, bò người chăn nuôi thì mới được hỗ trợ vắc-xin viêm da nổi cục để tiêm phòng khẩn cấp chống dịch. Còn đối với kế hoạch tiêm phòng định kỳ hàng năm, thì người chăn nuôi tự đảm bảo kinh phí để mua vắc-xin viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò của mình.

Giao UBND huyện Nam Giang chỉ đạo thông tin cho người dân và cử tri được nắm các quy định hiện hành và chủ động xử lý đối với những trường hợp phát sinh trên địa bàn để hỗ trợ nhân dân ổn định sản xuất, chăn nuôi.

- Cử tri huyện Thăng Bình, Nam Giang đề nghị: Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có lợn bị dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy theo quy định vào năm 2021, 2022.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp đề xuất của các địa phương, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định.

UBND huyện Nam Giang chủ động trao đổi với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính để nắm thông tin và kịp thời trả lời cho cử tri được rõ.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị:

+ Quan tâm, điều tiết, bổ sung thêm nguồn kinh phí để người dân trên địa bàn huyện có cơ hội được hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh.

Đầu năm 2024, UBND tỉnh phân bổ 40.000 triệu đồng cho các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND. Tổng kinh phí đã giải ngân đến hết ngày 30/8/2024 là: 11.952,52 triệu đồng, đạt tỷ lệ 29,88% kế hoạch, các địa phương cam kết giải ngân đến ngày 31/12/2024 là: 39.680 triệu đồng. Trong đó, huyện Phú Ninh được phân bổ 2.000 triệu đồng, đến ngày 30/8 đã giải ngân được 1.421,43 triệu đồng.

Dự kiến trong năm 2025, trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh sẽ tiếp tục phân bổ kinh phí cho các địa phương triển khai thực hiện.

+ *Quan tâm, giải quyết sớm cho người dân chưa nhận tiền bồi thường của Dự án đầu tư vùng sản xuất hạt giống lúa lai (Cánh đồng thông minh) 60 ha tại thôn Tú Hội, xã Tam Thành, đến nay đã được triển khai thi công (hơn 6 tháng) nhưng việc phối hợp giữa chủ dự án và Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ – Quỹ Đất huyện Phú Ninh trong việc xác lập hồ sơ để bồi thường diện tích đất sản xuất cho hộ dân rất chậm.*

Hiện nay, đã phê duyệt phương án BT, GPMB, tuy nhiên do chi phí BT, GPMB lớn hơn chi phí trong TMĐT đã được duyệt nên chưa có cơ sở để chi trả cho người dân. Chủ đầu tư đang trình điều chỉnh dự án đầu tư trong đó có nội dung điều chỉnh tăng chi phí BT, GPMB của dự án. Sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh mới có cơ sở chi trả tiền BT, GPMB cho các phương án đã được phê duyệt. Dự kiến sẽ chi trả cho người dân trong cuối năm 2024.

- *Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị:*

+ *Sớm kiểm tra và đánh giá tác động việc kè sông tại xã Duy Thu, Duy Xuyên (ngoài kè ra khoảng 100 mét dọc sông là đổ đá hình mũi neo làm thay đổi dòng chảy, Nhân dân cho rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc sạt lở khu vực xã Đại Thạnh trong thời gian qua).*

Năm 2010, tổ chức Jica đã tài trợ mở hàn đầu tiên tại thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu, loại kè mở hàn này phát huy hiệu quả nên năm 2021, UBND huyện Duy Xuyên tiếp tục đầu tư 14 mở hàn và cũng đã phát huy hiệu quả chống xói lở nên năm 2024 UBND tỉnh đã thống nhất đầu tư tiếp tục đoạn còn lại nhờ vào nguồn vốn của Trung ương. Công trình Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực xã Duy Thu và xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 và triển khai thi công vào tháng 7/2024, dự kiến hoàn thành tháng 12/2024. Trong quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (Chủ đầu tư công trình) đã lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và ý kiến của địa phương, đồng thời đã được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, thẩm định chiều dài mở hàn vừa đủ để đảm bảo công trình sẽ chống xói lở bờ hữu sông nhưng không ảnh hưởng đến bờ đối diện tại xã Đại Thạnh.

Ngoài ra, Ban quản lý cũng đã nhận được ý kiến của địa phương và đã

tổ chức đi kiểm tra hiện trạng sạt lở cùng với UBND xã Đại Thạnh tại thôn Hanh Tây, tuy nhiên việc sạt lở đã xảy ra từ nhiều năm trước, cụ thể năm 2016, UBND xã đã báo cáo về việc sạt lở nghiêm trọng tại các thôn Hanh Đông, Hanh Tây, Tây Lễ. Việc thi công tuyến kè tại xã Duy Thu (năm 2021) và giai đoạn 2 năm 2024 chưa trực tiếp ảnh hưởng đến các địa phương tại xã Đại Thạnh.

Trong thời gian đến, đề nghị Ban Quản lý tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi việc bồi lắng, xói lở tại các vị trí liên quan đến việc thay dòng chảy do thi công tuyến kè tại xã Duy Thu và Duy Tân; kịp thời tham mưu báo cáo đối với các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

+ *Quan tâm tạo điều kiện cho Nhân dân xã Đại Chánh tiếp tục nuôi cá lồng tại hồ Khe Tân, vì hiện nay dự án làm nhà máy nước sạch phục vụ cho Nhân dân vùng B đã được UBND huyện chuyển về xã Đại Thắng.*

Giao Sở Nông nghiệp & PTNT, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam tiếp thu ý kiến cử tri, nghiên cứu, xem xét, tạo điều kiện đối với việc cấp phép cho các hộ dân được tiếp tục nuôi cá lồng bè tại Hồ chứa nước Khe Tân theo đề nghị của UBND huyện Đại Lộc và đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

5. Lĩnh vực công thương, thông tin truyền thông:

- *Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ kéo điện lưới quốc gia đến một số cụm dân cư trên địa bàn xã Trà Bui để sớm nghiệm thu, đưa vào sử dụng.*

Theo Báo cáo số 560/BQL-KHKT ngày 30/9/2024 của Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh thì Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020 (do Ban làm chủ đầu tư) trên địa bàn xã Trà Bui với quy mô khối lượng gồm: 0,09 km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp, 0,89 km đường dây hạ áp, cấp điện cho 59 hộ dân; triển khai thi công tháng 7/2022, đến nay đã hoàn thành công tác đúc móng, lắp dựng dựng cột, tiếp địa; chưa thi công trạm biến áp, kéo dây và lắp đặt công tơ.

Dự kiến sẽ thi công hoàn thành và nghiệm thu đóng điện trước tháng 12/2024. Đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh khẩn trương thi công hoàn thành công trình theo đúng thời gian trên, đảm bảo nhu cầu cấp điện cho người dân trước Tết dương lịch 2025.

- *Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị:*

+ *Quan tâm bố trí vốn triển khai thực hiện dự án cấp điện cho khu dân cư thôn 1, xã Trà Vân (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh).*

+ *Quan tâm tiếp tục thực hiện công trình điện lưới quốc gia tại thôn 2, xã Trà Vinh, hiện nay đã chôn cột điện nhưng chưa kéo đường dây điện, công trình tạm dừng thi công.*

Theo Báo cáo số 560/BQL-KHKT ngày 30/9/2024 của Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh thì quy mô và tiến độ đầu tư cấp điện tại 02 xã trên như sau:

- Trên địa bàn xã Trà Vân: thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng vốn ODA do EU tài trợ, với quy mô khối lượng: 4,22 km đường dây trung áp; 03 trạm biến áp, 1,08 km đường dây hạ áp, cấp điện cho 81 hộ dân.

Hiện nay chưa triển khai thi công do thời gian thực hiện dự án đã hết, đang chờ Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2025 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2574/BKHĐT-KTCNDV ngày 08/4/2024.

- Trên địa bàn thôn 2, xã Trà Vinh: thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020, với quy mô khối lượng: 6,31 km đường dây trung áp, 04 trạm biến áp, 31,45 km đường dây hạ áp, cấp điện cho 141 hộ dân; triển khai thi công tháng 7/2022, đến nay đã đúc móng và lắp tiếp địa nhưng chưa hoàn thiện; chưa thi công dựng cột, kéo dây, lắp đặt trạm biến áp và công tơ.

Công trình tạm dừng thi công tháng 9/2023 do vướng dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH05.NTM (từ xã Trà Mai đi xã Trà Vinh) không thể vận chuyển vật liệu xây dựng, cột điện BTLT vào công trường. Hiện nay, thời gian thực hiện dự án đã hết, đang chờ Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2025 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2574/BKHĐT-KTCNDV ngày 08/4/2024.

Giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo các Bộ, ngành, Trung ương quan tâm, xem xét có chủ trương cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án để tiếp tục hoàn thành công trình, kịp thời cấp điện cho nhân dân. Đồng thời, giao Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành, Trung ương để tiếp thu, giải trình các yêu cầu, ý kiến có liên quan (nếu có).

- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị: Quan tâm chỉ đạo kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ Hoàng Anh, xã Đại Chánh, không triển khai thực hiện đúng Dự án “Trồng rau sạch công nghệ cao” đã đề xuất đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt, mà xây dựng hệ thống điện năng lượng áp mái, là sử dụng đất không đúng mục đích Nhà nước cho thuê.

Giao UBND huyện Đại Lộc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức kiểm tra và có văn bản cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: Quan tâm giải quyết việc Công ty xây lắp điện 2 thi công dự án điện 500KV Monsoon – Thạnh Mỹ tại các móng trụ VT 82, 85, 86 thực hiện thi công không đúng cam kết, thải đất từ trên đồi xuống, làm ảnh hưởng đến đất sản xuất, nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Dự án Đường dây 500KV Monsoon – Thạnh Mỹ do Ban Quản lý dự

án Điện 2 làm chủ đầu tư. Theo báo cáo tại văn bản số 8930/EVNPMB2-BTGPMB+KTAT ngày 25/9/2024 thì chủ đầu tư đã phối hợp cùng với đơn vị Tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra, lập biên bản nhắc nhở, thường xuyên có văn bản đôn đốc, yêu cầu Đơn vị thi công giải quyết, khắc phục. Đơn vị thi công đã tăng cường tối đa xe máy, tập trung hoàn thành vận chuyển toàn bộ khối lượng đất đào hố móng trong ngày về **bãi đổ** thải theo quy định. Đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng đến đất sản xuất, nguồn nước sinh hoạt, Đơn vị thi công đã cùng hộ gia đình đi kiểm tra, thỏa thuận thống nhất bồi thường, đến nay đã hoàn thành chi trả cho các hộ gia đình.

UBND huyện Nam Giang phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị thi công chủ động thông tin cho cử tri được rõ.

6. Chế độ, chính sách, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục:

- *Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị: Xem xét, điều chỉnh quy định về “Mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung” tại điều 4, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 cho phù hợp với tình hình thực tế của các trường có số lượng học sinh bán trú rất nhiều như trường Nguyễn Bình Khiêm, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My (trên 250 học sinh).*

Ngày 21/4/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND về việc quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại Nghị quyết nêu trên có qui định mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các cơ sở giáo dục như sau:

Điều 3, Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND: Mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho trẻ em mầm non đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập, qui định “Hỗ trợ kinh phí 4.470.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 15 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập không đủ số lượng 45 trẻ em theo quy định, nhưng có số lượng từ 15 trẻ em trở lên thì được tính một lần mức hỗ trợ. (Ngân sách trung ương hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, kinh phí còn lại ngân sách tỉnh đảm bảo)”.

Điều 4, Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND: Mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung, qui định “Khoán kinh phí bằng 300% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức. Mỗi trường được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học”.

Mức hỗ trợ nêu trên được căn cứ theo Điểm a, khoản 3, Điều 4 của Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Qui định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Điểm d, khoản 2, Điều 5, Nghị định

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tại các Nghị định này qui định không quá 05 lần định mức/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học.

Vì vậy, đối với các cơ sở giáo dục có số học sinh bán trú quá lớn (như tại trường Nguyễn Bình Khiêm, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My) thì đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định và thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị:

+ Khảo sát, xây dựng thêm một trường THPT (cấp 3) tại Vùng Đông (đề xuất tại phường Điện Ngọc) để giải quyết tình trạng quá tải hiện nay tại Trường THPT Lương Thế Vinh.

Theo phương án phát triển công trình giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó: đến năm 2030 định hướng xây dựng mới Trường THPT Điện Thắng Tây 607 - Điện Bàn (vùng Đông thị xã Điện Bàn). Ngoài ra, Trường THPT Điện Thắng Tây 607 (vùng Đông thị xã Điện Bàn) được Sở Giáo dục và Đào tạo đăng ký nhu cầu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030; vì vậy, trên cơ sở tổng nguồn kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, sự cần thiết đầu tư, hiệu quả đầu tư mang lại, tính khả thi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét đưa dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

+ Quan tâm sớm tiếp nhận, quản lý nghĩa trang Nhân dân phường Điện Nam Đông có diện tích trên 100ha thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, tuy nhiên hiện nay tỉnh vẫn chưa tiếp nhận để quản lý.

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn: Hiện nay, địa phương đã trình UBND tỉnh (Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 13/8/2024) phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045; Sở Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan của tỉnh, trong đó, có chủ trương về quản lý nghĩa trang Điện Nam Đông.

Đề nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ, quan tâm giải quyết theo nội dung kiến nghị của cử tri.

+ Xem xét, có định hướng cụ thể cho hoạt động của Phòng khám Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tránh tình trạng lãng phí.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã tổ chức họp với các Sở, ngành liên quan, UBND thị xã Điện Bàn nhưng hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc trong khâu thủ tục hồ sơ pháp lý.

Đề nghị Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu, có đề xuất phương án triển khai thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị:

+ Có chủ trương giao cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì thực hiện việc sưu tầm văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử.

+ Quan tâm, tiếp tục hỗ trợ xây dựng chòi tránh bão, lũ theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh.

+ Khuyến khích các ngân hàng xây dựng thêm các cây ATM trên địa bàn để người dân thuận lợi trong việc giao dịch, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật nhận chi trả trợ cấp xã hội qua tài khoản.

Giao UBND huyện Hiệp Đức tiếp thu ý kiến cử tri và chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan để được giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, có báo cáo đề xuất cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

+ Xem xét giải quyết tiền phụ cấp cho đội ngũ y tế thôn trên địa bàn 02 xã Thăng Phước và Sông Trà, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay Sở Y tế đang tổng hợp nhu cầu kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn bản, công tác viên dân số - gia đình – trẻ em trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị:

+ Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực xã hội hóa, các nhà đầu tư tham gia các hoạt động xã hội, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Nhân dân huyện Nam Trà My.

Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các ngành, địa phương, UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư và Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên thực hiện các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Nam Trà My nói riêng.

Để tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội hoá, các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào địa bàn huyện nhằm phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đề nghị huyện Nam Trà My rà soát các nội dung về quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất... để xây dựng danh mục các dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, gửi đầy đủ thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bổ sung vào Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư.

+ Có chính sách thu hút, giữ giáo viên yên tâm công tác trên địa bàn xã Trà Mai nói riêng và toàn huyện nói chung.

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành

phổ khẩn trương rà soát số liệu, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách đối với viên chức giáo viên công tác ở các huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025-2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến triển khai thực hiện. Khi Nghị quyết này được ban hành, giáo viên các huyện miền núi cao nói chung và giáo viên trên địa bàn xã Trà Mai và huyện Nam Trà My sẽ được hưởng chính sách thu hút, góp phần tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách đối với đội ngũ viên chức giáo viên công tác tại các huyện miền núi cao của tỉnh, dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong thời gian đến.

+ *Có chính sách tiền lương, đãi ngộ hợp lý cho nhân viên kế toán trường học.*

Hiện nay, nhân viên kế toán trường học được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, trong đó quy định viên chức kế toán được xếp lương theo thang bảng lương tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là chế độ tiền lương của nhân viên kế toán và các nhân viên khác trong các cơ sở giáo dục còn thấp. Do vậy, vấn đề này sẽ tiếp tục đề xuất để các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

+ *Quan tâm tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế.*

Giao Sở Y tế nghiên cứu tham mưu đối với nội dung cử tri kiến nghị về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, mua sắm trang bị túi y tế thôn bản cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024-2026; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế.

+ *Có cơ chế thuận lợi cho những trường hợp chưa có mã định danh (đối tượng dưới 14 tuổi chưa có thể căn cước và chưa đăng ký mã định danh) khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.*

Giao Sở Y tế tiếp thu và làm việc với Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh (Công an tỉnh) để giải quyết theo thủ tục quy định và thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: Quan tâm đảm bảo nguồn nhân lực cho Trạm Y tế xã đảo Tam Hải theo Thông tư 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 của Bộ Y tế và thuốc điều trị các bệnh thông thường cho Nhân dân của xã.

Về nguồn nhân lực đối với TTYT huyện Núi Thành là đơn vị thuộc nhóm II tự đảm bảo chi thường xuyên, do đó theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐCP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Việc tuyển dụng để bảo đảm nguồn nhân lực; giao Sở Y tế hướng dẫn TTYT huyện Núi Thành tự xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức theo nhu cầu và thực hiện đúng quy định hiện hành đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp với đề án vị trí việc làm.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị:

+ Quan tâm tiếp tục duy trì thực hiện các chính sách theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh về Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐTTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 09/07/2014 Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (theo thẩm quyền).

Từ năm 2014-2023, UBND tỉnh đã bố trí ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND, trung bình 14-16 tỷ đồng/năm.

Tại khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, quy định: "Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách". Do đó, để đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật, từ ngày 01/01/2024, ngân sách tỉnh không bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh người nghèo theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 09/07/2014 trên địa bàn tỉnh.

Tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, quy định Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: "Quyết định các

chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...”.

Vi vậy, việc ban hành chính sách mới hỗ trợ khám chữa bệnh cho các đối tượng khó khăn (người nghèo, người dân tộc thiểu số...) trên địa bàn tỉnh là thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với một số đối tượng khó khăn theo Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (tại Thông báo số 152/TB-UBND ngày 17/5/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Sở Y tế).

Ngoài ra, hiện nay Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo dừng việc bố trí ngân sách để thực hiện chính sách khám bệnh chữa bệnh người nghèo; đang triển khai rà soát lấy ý kiến của các địa phương về chính sách này để đề xuất xử lý Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ (Tại Công văn số 4147/BYT-KH-TC ngày 19/7/2024).

Giao Sở Y tế theo dõi văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách khám bệnh chữa bệnh người nghèo của Chính phủ, Bộ Y tế ban hành để căn cứ cơ sở xây dựng Đề án hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với một số đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định trong thời gian đến.

+ *Quan tâm, xem xét nâng mức hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Y tế thôn, bản.*

Tại Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp đội ngũ công tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì triển khai kiện toàn và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ công tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản tại mỗi địa phương.

Đối với định mức hỗ trợ hiện hành được thực hiện theo mức chi tại Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định mức bồi dưỡng đối với công tác viên dân số, gia đình trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo thông tin cho cử tri rõ các quy định hiện hành và báo cáo nội dung kiến nghị về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị: Quan tâm tạo điều kiện để thân nhân liệt sỹ di dời mộ liệt sỹ nằm ngoài nghĩa trang được đưa vào nghĩa trang.

Việc di chuyển hài cốt liệt sỹ chỉ áp dụng đối với 3 trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 157 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Tại điểm b khoản 2 Điều 157 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định: “Mộ liệt sỹ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sỹ nhưng có biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ của cơ quan có thẩm quyền, nay đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sỹ”. Do đó, những trường hợp mộ liệt sỹ an táng ngoài nghĩa trang liệt sỹ nhưng không có biên bản bàn giao của cơ quan có thẩm quyền thì không có quy định và không được di dời.

Vấn đề này, đã được tỉnh tổng hợp, kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH. Ngày 11/8/2023, Bộ LĐ-TB&XH có Công văn số 3177/LĐTĐ-TB&XH-VP về việc trả lời kiến nghị xem xét quy định về an táng hài cốt liệt sỹ trong nghĩa trang liệt sỹ của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thì “Đối với trường hợp mộ liệt sỹ an táng ngoài nghĩa trang liệt sỹ đang trong diện giải tỏa, hoặc bị lũ lụt làm xói lở mà thân nhân có nguyện vọng đưa vào nghĩa trang liệt sỹ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể từng trường hợp để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết”.

Do vậy, đối với những trường hợp nằm trong các điều kiện nêu trên đề nghị địa phương phối hợp với Sở LĐ-TB&XH báo cáo, trình Bộ LĐ-TB&XH xem xét giải quyết; đồng thời thông tin đến cử tri được rõ.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị: Quan tâm việc thiếu vắc xin tiêm chủng mở rộng, thiếu thuốc chữa bệnh theo chế độ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Các vắc xin trong Chương trình TCMR được Bộ Y tế đảm bảo và cung ứng cho các địa phương theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

Năm 2023, tỉnh Quảng Nam không được cung ứng đầy đủ và kịp thời các loại vắc xin trong Chương trình TCMR, đây cũng là tình trạng chung của toàn quốc.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Quảng Nam được cung ứng kịp thời các loại vắc xin để tiêm chủng cho trẻ năm 2024 và tiêm bù/tiêm vét cho đối tượng chưa được tiêm/tiêm chưa đủ mũi của năm 2023. Tuy nhiên, một số loại vắc xin (SII, IPV, MR, VAT) vẫn chưa được cung ứng đầy đủ; đặc biệt vắc xin DPT không được cung ứng từ tháng 6/2024 cho đến nay và hiện chưa có thông tin về thời gian được cung ứng tiếp theo đối với vắc xin này trong Chương trình TCMR.

Để khắc phục tình trạng thiếu Vắc xin, đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau:

+ Thực hiện đăng ký nhu cầu vắc xin trong năm và 6 tháng đầu năm liền kề, gửi Sở Y tế đề tổng hợp báo cáo Bộ Y tế tổng hợp nhằm đảm bảo được cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin và vật tư cho tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng chiến dịch.

+ Định kỳ rà soát nhu cầu vắc xin trong Chương trình TCMR trên địa bàn, tổng hợp báo cáo Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế cung ứng. Kịp thời phân bổ, điều tiết vắc xin theo tiến độ cung ứng vắc xin từ tuyến trên cho các địa phương để triển khai tiêm chủng, không để xảy ra tình trạng tồn đọng vắc xin tại kho của tuyến tỉnh, huyện hoặc tình trạng thiếu, thừa vắc xin tại các địa phương.

+ Bảo quản, phân bổ, sử dụng vắc xin và vật tư TCMR đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, an toàn.

+ Duy trì công tác tiêm chủng thường xuyên tại 241/241 xã, phường, thị trấn.

+ Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng năm 2024 và tiêm bù/tiêm vét cho các đối tượng của năm 2023 nhằm tăng tỉ lệ miễn dịch trong cộng đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; tổ chức và duy trì tối thiểu 2 đợt tiêm chủng thường xuyên hàng tháng, thực hiện tiêm vét ngay trong tháng cho các đối tượng hoãn tiêm lần trước; cán bộ/nhân viên y tế thôn bản trực tiếp đến tận gia đình có đối tượng cần tiêm bù/tiêm vét để thực hiện công tác truyền thông tiêm chủng.

+ Lập danh sách, quản lý các đối tượng chưa được tiêm/tiêm chưa đủ mũi các vắc xin trong thời gian thiếu vắc xin để sẵn sàng triển khai tiêm bù/tiêm vét ngay khi được cung ứng vắc xin.

+ Tư vấn, hướng dẫn các loại vắc xin dịch vụ có sẵn tại địa phương phù hợp với từng nhóm tuổi để người dân có sự lựa chọn trong thời gian thiếu hụt vắc xin TCMR, đặc biệt là đối với các trường hợp quá độ tuổi chỉ định tiêm chủng của một số vắc xin trong TCMR (Ví dụ: vắc xin DPT-VGB-Hib chỉ tiêm cho trẻ dưới 18 tháng tuổi, vắc xin DPT chỉ tiêm cho trẻ dưới 48 tháng tuổi)...

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị: Quan tâm có chế độ phù hợp, tặng quà vào những dịp lễ, Tết cho đối tượng tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.

Ngày 08/12/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng áp dụng là một số nhóm đối tượng thuộc Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng bao gồm: Cán bộ lão thành cách mạng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động

kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người có công giúp đỡ cách mạng được nhà nước tặng Huân chương kháng chiến và một số nhóm đối tượng đã từ trần như: Cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đối với đối tượng tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, đây là nhóm đối tượng nằm ngoài Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Hiện nay Nhà nước chưa có chính sách tặng quà nhân dịp Lễ, Tết đối với nhóm đối tượng này. UBND thành phố Hội An thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị:

+ Quan tâm bố trí 01 xe phòng cháy chữa cháy chuyên dụng trên địa bàn các huyện miền núi nhằm tạo thuận lợi trong việc cứu chữa khi xảy ra hỏa hoạn.

Ngày 29/9/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương. Ngày 11/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, tại dự án thành phần 1 đầu tư trang thiết bị PCCC và CNCH cho Công an tỉnh và các huyện, thị xã gồm 08 xe ô tô chữa cháy, 08 xe ô tô xi téc phun nước và các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến nay dự án đã thực hiện xong và đã trang bị phương tiện, thiết bị đúng theo mục tiêu của dự án. Ngày 04/7/2024 Giám đốc Công an tỉnh có Quyết định số 1516/QĐ-CAT PH10-PC07 về việc đưa vào biên chế tài sản Công an tỉnh và giao tài sản cho Công an các đơn vị, địa phương quản lý sử dụng (PC07 được trang bị 03 xe 6 tổ chữa cháy, 03 xe ô tô xi téc phun nước; Công an huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, Điện Bàn mỗi đơn vị 01 xe ô tô chữa cháy, 01 xe ô tô xi téc phun nước; PC07 được trang bị 02 máy bơm chữa cháy, Công an các huyện Phước Sơn, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Phú Ninh, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My được trang bị mỗi đơn vị 01 máy bơm chữa cháy). Theo đó Công an huyện Nam Giang đã được cấp 01 máy bơm chữa cháy và các thiết bị đi kèm.

Ngày 29/7/2024, Giám đốc Công an tỉnh có Quyết định số 1645/QĐ-CAT-PH10 về việc điều chuyển tài sản từ Công an các địa phương sang PC07 (theo đó mỗi đơn vị điều chuyển 01 xe ô tô chữa cháy, 01 xe ô tô xi téc phun nước sang PC07). Hiện nay, Công an huyện Đại Lộc đang quản lý, sử dụng 01 xe ô tô chữa cháy, 01 xe ô tô xi téc phun nước.

Như vậy, UBND huyện Nam Giang xét thấy địa phương có nhu cầu trang bị xe chữa cháy phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện thì Công an huyện Nam Giang có văn trình cấp có thẩm quyền xem xét điều

chuyển các tài sản (xe ô tô chữa cháy theo Quyết định số 1645/QĐ-CAT-PH10 ngày 29/7/2024 của Giám đốc Công an tỉnh) đồng thời đảm bảo lực lượng lái xe, CBCS thực hiện nhiệm vụ.

+ *Xem xét cho chủ trương đề huyện tổ chức đấu thầu mua sữa cho học sinh năm 2025 từ tháng 9 năm 2024 để đảm bảo học sinh trên địa bàn được uống sữa liên tục theo đúng tinh thần Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh. Đồng thời, cho phép sử dụng nguồn kinh phí đã được cấp năm 2024, kinh phí còn thừa sau đấu thầu và bổ sung thêm kinh phí để huyện đấu thầu mua sữa cho học sinh được kịp thời.*

UBND tỉnh đã có Công văn số 3994/UBND-KGVX ngày 31/5/2024 về việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ sữa trong bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học. Tại mục 1, công văn này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính: Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh, đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ sữa trong bữa ăn học đường để tiến hành các hồ sơ mua sắm, thủ tục đấu thầu theo quy định.

Theo phân cấp quản lý nhà nước, chủ trương “đề huyện tổ chức đấu thầu mua sữa cho học sinh năm 2025 từ tháng 9 năm 2024” thuộc quyền quyết định của UBND cấp huyện xem xét giao cho Phòng GDĐT hoặc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức mua sắm, đấu thầu.

Về nội dung “sử dụng nguồn kinh phí để mua sắm sữa cho năm học tiếp theo” giao cho Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện.

- *Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị: Quan tâm có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện khi mức đóng cũng tăng theo mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng/tháng.*

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến cử tri, chủ trì, nghiên cứu tham mưu theo nội dung đề nghị đảm bảo theo đúng quy định.

- *Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị: Quan tâm trao đổi, làm việc với ngân hàng chính sách tiếp tục hỗ trợ cho sinh viên được vay vốn như trước đây vì hiện nay sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo mới được vay, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của con em vùng nông thôn.*

Hiện nay, việc thực hiện cho vay chương trình Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Hướng dẫn số 3699/NHCS-TDSV ngày 12/5/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg.

Theo đó, đối tượng được vay vốn là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt

động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm: Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; Học sinh, sinh viên là thành của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật; Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú.

Do đó, trường hợp học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú thì được vay vốn và phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại Thông tư 34/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung điểm c khoản 2 mục II Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo hướng dẫn, tuyên truyền đến học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên có nhu cầu vay vốn thì thực hiện theo hướng dẫn quy định, trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục thì phản ánh về UBND huyện Đại Lộc qua đường dây nóng, trang face Thông tin Đại Lộc hoặc Ban Tiếp công dân huyện và UBND cấp xã nơi cư trú để được hỗ trợ.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị: Có chính sách ưu đãi đặc thù trong đào tạo nguồn lực tại chỗ cho đội ngũ y tế, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Hiện tại đã và đang thực hiện Dự án 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ Y tế. Về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Sở Y tế cũng đã có kế hoạch đào tạo nhân lực y tế tại các huyện nghèo giai đoạn 2024-2026 theo Dự án 585/QĐ-BYT; và hiện nay tỉnh đang thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND huyện Tây Giang chủ động thông tin các chính sách cho cử tri được rõ và chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định ban hành.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị:

+ Quan tâm xem xét, điều chỉnh mạng lưới các trường dạy nghề, hướng nghiệp phù hợp để tạo điều kiện cho số học sinh trên địa bàn huyện không trúng tuyển vào các trường THPT công lập được đi học gần hơn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tốt nghiệp THCS không trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập có cơ hội được học Chương trình Giáo

dục thường xuyên (GDTX) kết hợp học nghề ngay tại trường THPT của địa phương nơi học sinh cư trú, góp phần thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Phương án số 2281/PA-SGDĐT ngày 11/9/2024 về tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS thuộc diện phân luồng học nghề.

Theo đó, Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS của các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là địa phương), học Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với học nghề tại trường THPT trên địa bàn của địa phương nơi học sinh cư trú. Trung tâm GDTX tỉnh phối hợp với trường THPT để tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT tại trường THPT, phối hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức dạy nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, tại huyện Tiên Phước, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Phan Châu Trinh đã tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề theo Phương án số 2281 nêu trên. Việc điều chỉnh mạng lưới các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh, giao Sở LĐT&XH xem xét đề tham mưu UBND tỉnh trong những năm đến.

- Xem xét, nghiên cứu có các chính sách hỗ trợ chế độ sinh hoạt phí của Hội người cao tuổi cấp xã, hiện nay được phân bổ 10 triệu đồng/năm qua thắp nên không đảm bảo chi cho hoạt động của Hội.

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, HĐND huyện Tiên Phước đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 “Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cho ngân sách xã, thị trấn theo uỷ quyền của HĐND tỉnh và phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025”, theo đó thẩm quyền trả lời này thuộc về cấp xã. Bởi vì theo phân cấp hiện hành HĐND cấp xã có quyền quyết định ngoài mức phụ cấp của các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch hội, nguồn còn lại hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội ở xã tùy theo nhiệm vụ và nguồn lực của xã tự cân đối.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 8, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước và Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ, kinh phí hoạt động của các hội thực hiện theo nguyên tắc tự đảm bảo, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được giao. Giao UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo UBND cấp xã được biết, trả lời ý kiến cử tri theo quy định.

7. Lĩnh vực pháp chế, nội chính:

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị: Xem xét nâng mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với đối tượng Thanh niên xung phong tham gia hoạt động kháng chiến, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã.

+ Về mức trợ cấp, trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng TNXP tham gia hoạt động kháng chiến: Ngày 05/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg về điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, theo đó điều chỉnh trợ cấp đối với thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Ngày 09/01/2024, Bộ Nội vụ có Công văn số 111/BNV-CTTN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thống kê số liệu thanh niên xung phong để làm cơ sở đề xuất nâng mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam giai đoạn 1965 - 1975. Trong thời gian tới, nếu Trung ương ban hành nội dung này, giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai đến các đối tượng.

+ Về chế độ, chính sách của người làm việc tại Hội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh được ban hành tại Quyết định số 1303-QĐ/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người về hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các quy định hiện hành khác có liên quan. Đề nghị địa phương căn cứ quy định hiện hành để tổ chức thực hiện chế độ, chính sách cho người làm việc tại Hội đảm bảo quy định và tương quan trong nội bộ Hội, quỹ tiền lương, kinh phí hoạt động của Hội.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị: Quan tâm giải quyết dứt điểm chồng lấn địa giới hành chính giữa thôn 3, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My với xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Chồng lấn địa giới hành chính giữa thôn 3, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My với xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã được hai địa phương thống nhất giải quyết và ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Đề nghị UBND huyện Nam Trà My tiếp tục thông tin, tuyên truyền để Nhân dân khu vực giáp ranh giữ vững đoàn kết, ổn định đời sống, tránh tạo điểm nóng khu vực giáp ranh.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: Quan tâm tăng mức phụ cấp cho Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã; điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân và quy định cụ thể mức kinh phí hỗ trợ trực sẵn sàng chiến đấu trong ngày nghỉ, ngày lễ, tết cho BCH quân sự cấp xã; Quan tâm hỗ trợ chế độ Bảo hiểm Y tế cho Tổ trưởng Tổ đoàn kết.

+ Về mức phụ cấp của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh, mức phụ cấp hằng tháng của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã hiện nay là 2,57 mức lương cơ sở/người/tháng (bao gồm mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế). Mức phụ cấp này đã cao hơn so với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn lại. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao Sở Nội vụ tiếp thu, ghi nhận; trong thời gian đến, trên cơ sở quy định của cấp có thẩm quyền, giao Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

+ Về hỗ trợ chế độ Bảo hiểm y tế cho Tổ trưởng Tổ đoàn kết: Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan chưa có quy định về việc tổ chức, hoạt động của Tổ đoàn kết là các đơn vị tự quản dưới thôn, tổ dân phố cũng như chế độ, chính sách đối với chức danh Tổ trưởng Tổ đoàn kết. Do đó, hiện nay, chưa có cơ sở pháp lý để đề xuất chế độ Bảo hiểm y tế cho Tổ trưởng Tổ đoàn kết. Trong thời gian đến, khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, giao Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- *Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: Quan tâm có chính sách hỗ trợ thêm cho đội ngũ cán bộ phụ trách các chức danh kiêm nhiệm ở cấp xã như Trưởng khối dân vận, Trưởng các Ban chỉ đạo...*

Tại Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND chỉ quy định việc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, hỗ trợ kiêm nhiệm trong trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức cấp xã (quy định tại Điều 5 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ) và cán bộ, công chức chức danh cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã (quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh). Do đó, trường hợp địa phương bố trí cán bộ đảm nhận thêm các chức danh ở cấp xã như Trưởng Khối dân vận, Trưởng các Ban chỉ đạo,... thì không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND. Việc chi trả chế độ, chính sách đối với các chức danh kiêm nhiệm thêm không nằm trong khung chức danh ở các quy định nêu trên do địa phương căn cứ vào tình hình ngân sách của địa phương, kinh phí hoạt động của các Ban, Hội,... để thực hiện. Giao UBND huyện Phước Sơn chủ động thông tin cho cử tri được rõ.

- *Cử tri huyện Tây Giang đề nghị:*

+ *Quan tâm giải quyết chông lán địa giới hành chính giữa thôn G'lao, xã Gari, huyện Tây Giang và thôn Côn Zót, xã Chợ Chun, huyện Nam Giang. Đồng thời xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo điều kiện người dân ổn định sản xuất.*

Ngày 07/4/2023, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TU Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII; theo đó, Tỉnh ủy thống nhất giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính giữa xã Ga Ri, huyện Tây Giang và xã Chợ Chun, huyện Nam Giang theo hồ sơ, bản đồ 364. Đề nghị UBND huyện Nam Giang và UBND huyện Tây Giang chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để bà con Nhân dân khu vực giáp ranh nắm được chủ trương của Tỉnh ủy, đoàn kết, tạo điều kiện trong canh tác, tránh xảy ra điểm nóng.

+ *Quan tâm có chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín, già làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.*

Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến cử tri và tổng hợp cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- *Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: Xem xét làm rõ việc không được hưởng chế độ kiêm nhiệm của chức danh Chủ tịch HĐND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.*

Tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao thì hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm. Như vậy, trường hợp địa phương bố trí kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND cấp xã mà giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức được giao thì cán bộ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Trường hợp đã bố trí kiêm nhiệm nhưng tổng số lượng cán bộ, công chức hiện có tại cấp xã bằng với số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao thì không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

- *Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị:*

+ *Quan tâm, sớm triển khai thực hiện nội dung tại Điều 5 của Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 21/6/2024 của HĐND tỉnh quy định về trang bị trang phục, phương tiện, thiết bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.*

Giao Công an tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cấp kinh phí mua sắm trang phục trang bị cho lần đầu cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh và tổ chức đấu thầu mua sắm và trang bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định

trong thời gian sớm nhất đảm bảo theo đúng Điều 5 của Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 21/6/2024 của HĐND tỉnh.

+ *Xem xét điều chỉnh nội dung tại Mục 4, Điều 3 của Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố theo tỷ lệ % mức lương cơ sở.*

Thực hiện khoản 3 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023; trong đó quy định mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố bằng 750.000 đồng/người/tháng. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao Sở Nội vụ xin tiếp thu, ghi nhận; trong thời gian đến, trên cơ sở quy định của cấp có thẩm quyền, giao Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- *Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị: Quan tâm hỗ trợ phụ cấp hoạt động cho các tổ trưởng tổ đoàn kết, tăng phụ cấp cho các hội đoàn thể ở thôn, khu phố.*

+ Tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: Dưới đơn vị hành chính cấp xã thành lập các thôn, tổ dân phố là các tổ chức tự quản của cộng đồng. Đồng thời, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố chỉ quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động tại thôn, tổ dân phố. Hiện tại, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc tổ chức, hoạt động của Tổ đoàn kết là các đơn vị tự quản dưới thôn, tổ dân phố cũng như mức hỗ trợ đối với các Tổ trưởng, Tổ phó mà việc bồi dưỡng cho đối tượng này được các địa phương chủ động thực hiện tùy vào nguồn ngân sách địa phương.

+ Về mức hỗ trợ đối với Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội phụ nữ; Bí thư Chi đoàn thanh niên; Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi: Từ ngày 02/10/2023, mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố bằng đã tăng từ 600.000 đồng/người/tháng lên 750.000 đồng/người/tháng (theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND). Trong thời gian đến, căn cứ vào quy định của Trung ương và nguồn ngân sách của tỉnh, giao Sở Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

* *
*

Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh cử tri trong tỉnh đã có những ý kiến phản ánh, đóng góp xây dựng trên nhiều lĩnh vực góp phần giúp cho công tác

chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn. UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành thuộc UBND tỉnh sớm xử lý, giải quyết những phản ánh, đề nghị thiết thực mà cử tri quan tâm theo thẩm quyền. Ngoài ra, còn một số nội dung khác được nêu tại Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 30/8/2024 của HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố: yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét và trả lời cho cử tri ở từng địa phương được rõ theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; các đề nghị có liên quan đến Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương, tỉnh có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị với Trung ương để xem xét, giải quyết trong thời gian đến./.

Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐ, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các Phòng, Ban thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, TH (Hiện).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Dũng

